

## HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ GẮN KẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN

Thành phố Thái Bình hiện có hơn 2.600 doanh nghiệp hoạt động, chiếm 45% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp đóng góp gần 60% tổng thu ngân sách trên địa bàn; đồng thời, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố.



Các doanh nghiệp đóng góp gần 60% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tạo sự đoàn kết, thống nhất, có tiếng nói chung và tương trợ lẫn nhau, Hội Doanh nghiệp thành phố chính thức được thành lập, đi vào hoạt động; đây là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển và cũng là xu thế chung của xã hội. Đặc biệt,

được khẳng định. Hiện Hội Doanh nghiệp thành phố đã thu hút được gần 150 doanh nghiệp tham gia với nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ... Nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc Hội như sợi, dệt may, giày da, bia, nước giải khát, thóc, gạo... đã đạt thương hiệu quốc gia, chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Một trong những khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa là khả năng rủi ro trong sản xuất, kinh doanh lớn. Vai trò của Hội chính là triển khai nhanh các quy định của Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe và tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Qua đó kịp thời phản ánh để có thể kiểm soát được các nguy cơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần thay đổi căn bản tư duy và cách thức quản lý để bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây cũng là kênh nhanh nhất để tỉnh có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ.

Với tiêu chí xây dựng Hội Doanh nghiệp thành

phố vững mạnh và chuyên nghiệp, Hội đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, thực sự là ngôi nhà chung, là tổ chức xã hội rộng rãi của doanh nhân. Làm tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và Nhà nước, tập hợp, liên kết các doanh nghiệp, kết nạp thêm hội viên và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ để doanh nghiệp hội viên vượt qua khó khăn, ổn định và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ, khai thác tối nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm đời sống người lao động, sản xuất ra các sản phẩm chất lượng hơn

để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đứng vững trên thương trường. Tham gia xây dựng các văn bản luật, tham vấn phản biện những vấn đề liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp để đạt mục tiêu đến năm 2020 thành phố có trên 4.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Các doanh nghiệp hội viên nêu cao quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện..., góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

**MINH NGUYỄN**

## Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình



Ảnh minh họa

(chinphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bổ sung khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp với diện tích 200ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 (không bao gồm phần diện tích 50ha dự kiến phát triển công sở nội địa).

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình được thực hiện theo văn bản số 1816/TTG-KTN ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường của chủ đầu tư, thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan; xây dựng phương án bồi thường và hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, bảo đảm phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để bảo đảm điều kiện sống, làm việc của người lao động.

## Triển khai các giải pháp ổn định thị trường



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn. Bộ Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, giám sát hoạt động của thương lái, các nhà cung cấp lớn, các đơn vị phân phối số lượng lớn thịt lợn để giảm chi phí trong lưu thông và khâu phân phối bán lẻ; kiểm tra, kiểm soát vấn đề nhập lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thịt lợn nhằm bảo vệ người tiêu dùng và người chăn nuôi trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, người chăn nuôi trong việc tái đàn gần với chọn lọc con giống chất lượng cao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm...

## Tăng cường kiểm tra thị trường phục vụ tết Trung thu

Chỉ hơn 1 tháng nữa mới đến tết Trung thu thế nhưng trên thị trường đã tràn ngập các loại đồ chơi trẻ em và bánh Trung thu. Để phòng ngừa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu lưu thông trên thị trường, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và cho trẻ em đón tết Trung thu vui vẻ, an toàn.

Ngày từ đầu tháng 7, Chi cục QLTT đã có kế hoạch và huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp tết Trung thu; tập trung vào nhóm ngành hàng đồ chơi trẻ em, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, vật bao gói chứa đựng thực phẩm... Qua công tác quản lý, trình sát địa bàn, trong tháng 7, Đội QLTT cơ động và đội QLTT các huyện, thành phố đã kiểm tra 333 lượt, phát hiện, xử lý 102 vụ vi phạm, phạt tiền hơn 311 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá, vi phạm về

nhân mác, an toàn thực phẩm và vi phạm khác.

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết: Dịp tết Trung thu, nhu cầu mua

sắm của người dân tăng cao, đây là thời điểm các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và độc hại lên lút, trà trộn bán ra thị trường. Điển hình,

ngày 1/8, Đội QLTT số 4 (huyện Thái Thụy) phối hợp với Công an, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện



Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng bánh kẹo tại Kiến Xương.

Thái Thụy tổ chức kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống của bà Nguyễn Thị Thủy tại thị trấn Diêm Điền kinh doanh 257kg thịt lợn bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị. Ngoài ra, cơ sở này không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đội QLTT số 4 đã ra quyết định xử phạt hành chính 13.500.000 đồng và tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Gần đây các loại bánh trung thu giá rẻ của Trung Quốc xuất hiện ở một số tỉnh, thành và được rao bán tràn ngập trên mạng xã hội. Đặc điểm của các loại bánh này là vỏ bọc chỉ có chữ Trung Quốc, không có thông tin bằng chữ Việt Nam; không có tên công ty sản xuất; trên bao bì chỉ ghi ngày sản xuất, không rõ hạn sử dụng; giá trung bình mỗi chiếc chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng. Với giá chỉ

bằng 1/15 bánh trung thu bình dân của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đang bán trên thị trường, bánh trung thu Trung Quốc đang làm cho thị trường xáo trộn, người tiêu dùng lo lắng về chất lượng. Trước thông tin này, Chi cục QLTT đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh, đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào kinh doanh bánh trung thu giá rẻ của Trung Quốc.

Cùng với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra của lực lượng chức năng, ông Nghiên khuyến cáo người tiêu dùng cần xem xét kỹ các thành phần trên bánh, tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ, không mua và sử dụng các sản phẩm bánh trung thu không có hạn sử dụng, không có thông tin thành phần, tiêu chuẩn chất lượng không rõ ràng... Đồng thời, khi phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở kinh doanh bánh trung thu của Trung Quốc, người dân cần kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.

**KHẮC DUẤN**

## Nuôi gà thả vườn thu nhập cao

Mấy năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Bách Thuận (Vũ Thư) chuyển từ mô hình nuôi gà công nghiệp sang nuôi gà thả vườn. Đây là hướng đi mới, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con.

Ngày nào cũng vậy, đúng 6 giờ, ông Nguyễn Như Thủy, thôn Bình Minh lại ra vườn cho gà ăn. Tận dụng diện tích đất vườn rộng, ông thả nuôi 500 con gà (giống gà Hà Nội chân cao). Sau khi xuất bán lứa đầu tiên, gia đình ông thu lãi hơn 15 triệu đồng. Thành công bước đầu giúp gia đình ông có vốn nên đã mạnh dạn đầu tư nuôi các lứa tiếp theo, mỗi lứa từ 400 - 500 con. Nuôi gà thả vườn mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể, cải thiện chất lượng cuộc

sống. Ông Thủy cho biết: Trước đây, gia đình tôi nuôi gà công nghiệp theo mô hình trang trại nhưng chất lượng thịt không ngon, khó tiêu thụ nên đã quyết định chuyển sang nuôi gà thả vườn. Giống gà này tuy nuôi mất nhiều thời gian hơn nhưng chất lượng thịt ngon, đầu ra ổn định. Với giá bán hiện tại từ 62.000 - 65.000 đồng/kg tại vườn, trung bình mỗi lứa gia đình tôi thu lãi gần 20 triệu đồng. Có những lứa gia đình tôi không đủ số lượng gà để cung cấp cho thị trường.

Vốn có kinh nghiệm nuôi gà hơn 10 năm, anh Trịnh Viết Thuận, thôn Bình Minh cũng quyết định chuyển từ nuôi gà công nghiệp sang nuôi gà thả vườn. Khi mới bắt đầu nuôi anh chỉ nuôi thử nghiệm 200 con. Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi từ các mô hình nuôi gà thả vườn, đàn gà phát triển nhanh và đều, từ 200 con ban đầu nay đã phát triển lên trên 400 con. Anh Thuận cho biết: Việc thả nuôi giống gà Hà Nội giúp gia đình tôi tận dụng được quỹ đất vườn. Hơn nữa, giống gà này rất dễ

nuôi, thu nhập gấp nhiều lần so với nuôi gà công nghiệp. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi hơn 30 triệu đồng từ 2 lứa gà. Giống gà Hà Nội chân cao được nhiều hộ dân các địa phương đưa vào nhân nuôi trong những năm gần đây. Đây là giống gà không tốn nhiều công chăm sóc, thức ăn chủ yếu là lúa, cải bắp, rau xanh. Trong khi đó, vốn bỏ ra để xây dựng mái che cho gà không nhiều, chỉ cần dùng lưới thép bao quanh vườn và bạt che mái, bảo đảm

niệt độ thích hợp. Tuy nuôi gà thả vườn mất nhiều thời gian hơn nuôi gà công nghiệp (từ 100 - 120 ngày) nhưng thịt ngon và đầu ra ổn định. Cũng theo kinh nghiệm của anh Thuận, nếu muốn gà không mổ nhau, các hộ đầu tư xây thêm những cọc luống xếp vuông góc, chia thành những ô vuông nhỏ, cách mặt đất khoảng 30 - 40cm, đặt thức ăn vào từng chỗ thích hợp. Trung bình mỗi con gà nuôi thả vườn đạt trọng lượng khoảng 2 - 2,3kg là có thể xuất bán. Vào dịp lễ, tết, giá gà mua tại vườn có thể lên đến 70.000 - 75.000 đồng/kg. Với mô hình chăn nuôi mới này, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Bách Thuận có nguồn thu đáng kể.

Ông Trịnh Xuân Mạnh, Trưởng ban Chăn nuôi và

Thú y xã cho biết: Hiện toàn xã có hơn 200 hộ nuôi gà thả vườn, tập trung ở 2 thôn Bình Minh và Toàn

Thắng, trong đó gần 70 hộ nuôi với quy mô từ 300 - 500 con. Thời gian tới, xã sẽ khuyến khích những hộ

nuôi nhỏ lẻ chuyển sang nuôi quy mô lớn để nâng cao thu nhập.

**THU TRANG**



Gia đình ông Thủy nuôi từ 400 - 500 con gà/lứa.